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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเวลา กรณีศึกษาสูเราะฮฺอัลอัศรฺ มีวัตถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาความหมายและความส าคัญของเวลา 2) เพ่ือศึกษาความเป็นมาและความสัมพันธ์ของ      
สูเราะฮฺอัลอัศรฺกับเวลา 3) เพ่ืออธิบายวิธีการบริหารเวลาที่ปรากฏในสูเราะฮฺอัลอัศรฺ วิจัยนี้เป็นวิจัย
เอกสารโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ และวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้หลักการอุศูลตัฟสีรฺ หลักการอุลูมอัลหะดีษ หลักการวิพากษ์วิจารณ์ หลักการตัรฺญีหฺ และทัศนะปวง
ปราชญ์อรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคต้น ปลาย และร่วมสมัย ส าหรับหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานที่
ใช้ในการวิจัยนี้คือตัฟสีรฺบิลมะอ์ษูรฺและบิรฺเราะอ์ยิเท่านั้น  

จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 1) เวลามีความส าคัญต่อมิติชีวิตต่างๆ การบริหาร
เวลาคือการจัดการในแต่ละมิติของช่วงเวลาเพ่ือเป้าหมายในการแสวงหาความดีงามแก่ชีวิตและขจัด
ความขาดทุนออกจากวิถีการด าเนินชีวิต พระองค์อัลลอฮฺ    ทรงสาบานด้วยกาลเวลาเพ่ือย้ าเตือน
ให้มนุษย์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของเวลาในมิติต่างๆ และเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ ที่เป็น
อุทาหรณ์อันมหัศจรรย์และทรงคุณค่าแก่มนุษย์ 2) สูเราะฮฺอัลอัศรฺประทานที่ ณ นครมักกะฮฺก่อน    
ฮิจญเราะฮฺศักราช เป็นล าดับที่ 13 และมี 3 โองการ ซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสัมพันธภาพระหว่าง
ศาสตร์และศิลป์ มีนัยเนื้อหาที่อธิบายถึงวิธีการบริหารเวลาเพ่ือด า รงหลักการศรัทธา หลัก        
ศาสนบัญญัติ และหลักคุณธรรมจริยธรรมและ 3) การบริหารเวลาคือการใช้เวลาเสริมสร้างและ
บริหารความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพ่ือผดุงการศรัทธาในพระองค์ ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับการขับเคลื่อนมิติของชีวิตในช่วงเวลาต่างๆ จนน าไปสู่การปฏิบัติตนตามแนวทางที่
รองรับแรงศรัทธา และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันในมิติทางสังคมภายใต้บทบัญญัติอิสลามที่
พระองค์ทรงบังคับใช้เพ่ือเป้าหมายที่แท้จริงของการด าเนินชีวิตที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับ   
ปัจเจกชนและสังคมทุกระดับ 
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ABSTRACT 

 

The research entitled “ Time Management : A Case Study of Surat al-

„Asri” aims; 1) to study the meaning and importance of time, 2) to study the origin 
and relationship of Surat al-„Asri with time, 3) to explain how the time management 

should be as appears in Surat al-„Asri. The research is documentary relying on data 

from primary, secondary and tertiary sources, and analyzes them using ‟Uṣūl al-Tafsīr 

Principles, „Ulūm al- Ḥadīth Principles, Criticizing Principles, Tarjīḥ Principles, and 

views  of Muslim commentators of early, middle and  contemporary ages. The only 

Qu‟ānic interpretation books used in this research are Tafsir bil-M‟athūr and bil-

R‟ayi.  

The research found that 1) time is so important to various dimensions 

of human life. Time management is the management of each dimension of time for 

the purpose of seeking goodness for the life and eliminating its loss. Allah  has 

sworn by time for reminding  people of the importance of time in different dimensions 

and of the  events which took place in various periods of time as miraculous and  

valuable lessons for human beings, 2) Surat al-„Asri was the 13
th

 chapter  

chronologically revealed in Makkah prior to Hijrah and has 3 verses. The Surat has 

distinctive relationship between science and art. Its implied content deals with  how to 

manage time to live up to religious faith, practice and moral-ethical principles, and 3) 

time management is consuming time for creating and managing relationship between 

man and God, the Creator, to achieve belief in Him, relationship between man and the 

driving force of his life dimensions at various times which leads to the 

implementation of the faith, and relationship between human beings in social 

dimension under the Islamic law which God, Almighty, has enforced on them for the 

true purpose of maintaining their life that benefits human beings at both individual 

and all social levels. 
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 إدارة الوقت : دراسة حالة سورة العصر          البحث موضوع
 محمد ليمكوؿ السيد                   الباحث

 الاسلامية الدراسات                التخصص
 ىجرية           1439 راسى الد العام

 
 البحث مستخلص
 

سورة  لدراسة أصل كعلاقات  2)،( لدراسة معنى كأهمية الوقت1   البحث ىذا يهدؼ
 فى الباحث كاعتمد سورة العصر. لبياف  كيفية إدارة الوقت  كما كردت في  ( 3ك ،  لوقتالعصر با
ـ الباحث دخرل. كاستخالأك  درالأصلية كالدراجع الثانويةالدعلومات الوثائقية من الدصا على جمع الدراسة

ـ دككذا استخ لتحليل الدعلومات الدعنوية كالترجيح د الداخلىمنهج أصوؿ التفسير كعلوـ الحديث كالنق
ك قد اختار في   نويةالدعلومات الدعالعلماء الدفسرين الدتقدمين كالدتؤخرين كالدعاصرين لتحليل الباحث أراء 

 .بحثو تفاسير القرآف بالدأثور كبالرأم على كجو التحديد
( الوقت ىو عنصر ىاـ للحياة البشرية في كل 1  ;التالية النتائج إلى البحث توصل كقد

 الخير للحياة البشرية كالتخل  من إلىجل الوصوؿ أإدارة الوقت ىي تدبير كل أبعاد الزمن من أبعادىا ك 
بالوقت لتذكير الناس لأهمية الوقت في سائر أبعاده كالحوادث     في مزاكلة الحياة. أقسم الله   الخسارة

( سورة العصر مكية نزلت قبل الذجرة 2 ، كعبرة عجيبة كنافعة للبشرية  الداضية للفترات الزمنية الدختلفة
بعرض العلاقة بين   العصركىي السورة الثالثة عشرعلى ترتيب زمن النزكؿ كلذا ثلاث أيات. تميزت سورة 

إدارة  ( 3  ك ،إدارة الوقت لتحقيق غاية العقيدة كأركاف الدين كمبادئ الإحسافالعلم كالفن كتبياف كيفية 
ك  ،ك خالقو لتحقيق الإيماف بو  عمل إدارة العلاقة بين الإنساف ذالاستفادة منو لإيجاد كتنفي  الوقت ىي

لحياة في مختلف أكقاتها مدا يؤدم في النهاية إلى الإمتثاؿ بالعقيدة إدارة العلاقة بين الإنساف كتيسير أبعاد ا
ك إدارة العلاقة بين الإنساف كأخيو في البعد الإجتماعي على أساس الشريعة الإسلامية التى  ،الصحيحة
    للوصوؿ إلى أفضل مصالح كأىداؼ الإنساف الحقيقية على الدستول الفردم كالجماعي. فرضها الله 

 

 

 




